



## แกะรอย

# เครือ'สิงห์ เอสเตท'กับเกมรุกตลาดรับสร้างบ้าน...เรื่องคุณภาพสำคัญ!!

●●● “บ้านสร้างเอง” ในไทย ถือเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านบาท ซึ่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในมือผู้รับเหมา ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน พยายามเข้าไปแชร์ตลาดในกลุ่มนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จ โดยมีมูลค่าตลาดได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท ล่าสุดยักษ์ใหญ่บริษัทอสังหาฯ “สิงห์ เอสเตท” ผลักดันบริษัทในเครือ “ไดอิ กรุ๊ป” หลังร่วมทุนกับเนอวานา(ในเครือสิงห์ฯ แล้วเสร็จ) เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ งานนี้ **ศรศักดิ์ สมวัฒนา** กับตำแหน่ง CEO แห่งใหม่ในบริษัทตลาดหุ้น ดันธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมีหัวหอกแบรนด “ดีจี” และบ้านสำเร็จรูปแบรนด “กินซ่า” ทำตลาด เอาเป็นว่าปีนี้ 1,000 ล้านบาท

“เราทำรับสร้างบ้านมานานแล้ว ระดับลูกค้ามีตั้งแต่ 3-15 ล้านบาท ซึ่งแบรนด กินซ่าโฮม เป็นการสร้างบ้านที่มีโครงสร้างจากญี่ปุ่น ระบบต้านแผ่นดินไหว ผนังบ้านลวดลายพิเศษ ไม่มีรอยร้าว ซึ่งจะมีการนำแบบบ้านเนอวานา มาเสริมให้กับแบบบ้าน เพื่อนำเสนอลูกค้า นี้ยังไม่นับรวมลูกค้าของสิงห์ เอสเตท ที่เพิ่มโอกาสในการทำตลาด” อนุชาติ อังสุเมธางกูร กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ไดอิฯ ฉายภาพการรุกหน้าตลาดรับสร้างบ้าน

●●● นับถอยหลังเตรียมเปิดงาน “**รับสร้างบ้าน Home**

**Builder Focus 2017”** ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค.60 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ **“งานเดี่ยวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำมากที่สุด”** ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA : Home Builder Association) เป็นแม่ทัพจัดงานขึ้นเพิ่มโอกาสสานฝันผู้ที่อยากมีบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านกว่า20 บริษัท และยังพบกับสินเชื่อพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำ พิเศษ!! จองปลูกสร้างบ้านภายในงานลุ้นรับ : Smart TV Samsung 40 นิ้ว จำนวน 7 รางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างรู้ ต้องไปดู

●●● ชายดิบชายดีจนต้องเปิดใหม่หลายโลกเช่นกันเลยที่เดียว กับโครงการใหม่ล่าสุด **“ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย” Super Value Condominium** โดยบริษัท เฮลิกซ์ จำกัด ในเครือ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์งานนี้ **คุณโก้ ชานนท์ เรืองกฤตยา** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดาฯ ออกมาประกันตีคุณภาพว่าคุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพเหมือนเช่นเคย **“ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย”** เตรียมจัดงาน Pre-sales ให้ได้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนใคร ในวันที่ 25 ก.พ. 2560 ราคาเริ่มต้นเพียง 999,990 บาท ด้วยโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษอีกเพียบ งานนี้บอกเลย!! มีแต่ได้กับได้ ผู้ที่สนใจตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th).



ชานนท์ เรืองกฤตยา